

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ M'GAR**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA

Cử M'gar, ngày tháng 4 năm 2024

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần bảo đảm TTATGT đường bộ

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong tình hình mới”, trong thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), góp phần kiểm giảm tai nạn giao thông (TNGT) một cách bền vững. Lực lượng CSGT Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín tuyến, địa bàn 24/24h, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu dẫn đến TNGT. Qua đó trong 04 tháng đầu năm 2024 đã phát hiện, lập biên bản 566 trường hợp vi phạm, tạm giữ 359 phương tiện, xử phạt 447 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước 1.626.175.000 đồng, tước Giấy phép lái xe có thời hạn 135 trường hợp, trong đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với 155 trường hợp vi phạm tốc độ; 270 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 21 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn; 19 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng, kích thước.

Trong 04 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 08 vụ TNGT, làm 05 người chết, 05 người bị thương, hư hỏng 12 phương tiện các loại, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 31 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 04 vụ (giảm 33,3%), giảm 07 người chết (giảm 58,3%), tăng 04 người bị thương tăng 400%). Qua số liệu thống kê có thể thấy, trong 04 tháng đầu năm 2024, TNGT tăng ở tiêu chí số vụ và số người chết; tăng ở tiêu chí số người bị thương. Tình hình TNGT trên địa bàn huyện tuy có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn phức tạp, khó lường. TNGT xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do ý thức

chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế, dẫn đến vi phạm các hành vi như không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt sai quy định, không nhường đường, không đi bên phải theo chiều đi, không chú ý quan sát, ...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, giảm thiểu TNGT xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trong đó tập trung một số công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác bảo đảm TTATGT.

Quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân viên thuộc đơn vị, địa phương, nâng cao nhận thức nắm rõ và tự giác, gương mẫu chấp hành Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, thực hiện nghiêm quy định “*đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông*”. Đối với các trường hợp vi phạm quy định về TTATGT phải kiểm điểm, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”. Phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của học sinh; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Yêu cầu các nhà trường hằng năm phải hoàn thành các chỉ tiêu được nêu trong Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt, phối hợp duy trì và nhân rộng mô hình “*Cổng trường An toàn giao thông*”.

3. Công an huyện, UBND cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch về phát động phong trào “*Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật*”. Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông, không để xảy ra tình trạng các

phương tiện chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, không che phủ bạt tham gia giao thông bị dư luận, báo chí và Nhân dân phản ánh.

4. Các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác bảo đảm TTATGT; từng bước hình thành các tuyến đường, khu dân cư an toàn giao thông; quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm, trang cấp, xây dựng, sửa chữa các hệ thống biển hiệu, pa nô tuyên truyền, cảnh báo về TNGT. Kịp thời bố trí kinh phí, phối hợp khắc phục, xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT, những bất cập về tổ chức giao thông. Tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng những đoạn đường bị xuống cấp, hư hỏng; cấm bỏ sung hoặc thay đổi biển báo hiệu; điều chỉnh lại hệ thống vạch kẻ đường; phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn; ...

5. Các cơ quan, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể, xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho đối tượng là học sinh, các tín đồ tôn giáo, người dân tộc thiểu số, người dân sinh sống gần các tuyến giao thông về quy tắc giao thông, kỹ năng tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; điều kiện điều khiển và điều kiện an toàn phương tiện; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, TNGT, hậu quả sức khỏe, kinh tế, di chứng do TNGT gây ra. Vận động *“Toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT; Tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, còi, gương chiếu hậu cho xe máy cày”*.

6. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện và UBND cấp xã phải đa dạng các hình thức truyền thông, tăng cường mở các chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, kỹ năng khi tham gia giao thông, quyết tâm hình thành bằng được thói quen, văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia; không chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “coi nới” thùng xe; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; tránh, vượt xe trái quy định, đi không đúng phần đường, làn đường; không nhường đường và không chấp hành biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu; không có giấy phép lái xe, ..., lên án các hành vi vi phạm và đồng tình, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, gắn với cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”*.

8. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an huyện giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này.

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- TT Huyện ủy (thay b/c);
- TT HĐND huyện (thay b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (để chỉ đạo);
- Chánh, Phó VP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Nhật